

Giới thiệu cho phần đào tạo đạo đức



Ảnh: đào tạo đạo đức báo chí tại đài PTTH Đắk Lắk

Phần này đem lại gì

Phần này được thiết kế để giúp các phóng viên định hướng một số những thử thách họ có thể sẽ phải đối mặt trong quá trình làm việc.

Những mô đun đạo đức trong phần này được thiết kế để thành một bộ hướng dẫn chứ không phải là quy định.

Chúng được viết từ quan điểm của các cơ quan truyền thông phương Tây và vì vậy chúng sẽ cần phải được điều chỉnh nếu được sử dụng ở nơi khác để đảm bảo rằng chúng phù hợp về mặt văn hoá và địa phương.

Những hướng dẫn là dành cho các phóng viên muốn cung cấp một nền báo chí mạnh mẽ, năng nổ và chạy theo vấn đề để thông tin cho công chúng tranh luận để khán giả/người dùng/bạn đọc có thể đưa ra được những lựa chọn có giáo dục.

Những mô đun này là dựa trên một mong muốn truyền tải sở trường biên tập chạm tới toàn bộ khán giả bất kể màu da, tôn giáo, quốc gia, sở thích cá nhân và địa vị xã hội với những thông tin không thiên vị, công bằng, chính xác và khách quan.

Những tài liệu trong trang này không liên quan gì đến việc sản xuất ra cái gọi là “tin tức mang tính xây dựng” hay “tin tức tích cực”; những tài liệu như vậy sẽ phù hợp với những nghề về quan hệ công chúng và truyền thông hơn. Những mô đun đào tạo này không thảo luận về những lĩnh vực đó.

Những mô đun này là dành cho phóng viên để giúp họ xử lý những vấn đề báo chí ảnh hưởng đến đời sống theo đúng nghĩa của nó chứ không phải là từ khía cạnh kiểm soát. Đây không phải là báo chí.

Những mô đun trong phần này bao quát:

Công bằng

Tại đây, chúng ta xem xét công bằng có nghĩa gì trong báo chí. Nó bao gồm việc khám phá tất cả các phía của một vấn đề và tường thuật những gì tìm thấy một cách chính xác và không phân biệt. Không bao giờ nên sử dụng người dân để phóng đại tầm quan trọng của một câu chuyện. Phóng viên cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận về tông giọng và ngôn ngữ họ sử dụng để đảm bảo rằng nó không tạo ra một sự đại diện sai lệch và không công bằng của thông tin. Mô đun này cũng liên kết những mô đun đào tạo về sự khách quan và không thiên vị.

Sự chính xác

Tại đây, chúng ta nhìn nhận về tầm quan trọng của sự chính xác trong các tác phẩm báo chí. Một cơ quan truyền thông sẽ bị đánh giá về độ chính xác và tin cậy về nội dung mà cơ quan đó truyền tải. Nội dung đó phải được dẫn nguồn tốt, hỗ trợ bằng những bằng chứng mạnh mẽ, được kiểm tra và kiểm định, rõ ràng và không mập mờ. Những thông tin được kiểm chứng phải định hình nền tảng của tất cả những tin tức chúng ta sản xuất. Chúng ta không bao giờ được làm việc dựa trên tin đồn và những nghi vấn vô cơ.

Sự riêng tư

Mô đun này nhìn nhận vào hành động cân bằng khó khăn mà phóng viên phải đối mặt liên quan đến vấn đề riêng tư. Phóng viên cần đảm bảo họ tôn trọng và không bao giờ xâm phạm đời tư trừ phi họ có thể chứng minh rằng việc họ làm vậy là phục vụ cho lợi ích công. Đồng thời, phóng viên cần nghiêm khắc và nhiệt tình trong việc điều tra của mình khi họ nhận thấy có vấn đề lợi ích công liên quan trong đó. Trong tất cả các sự vụ về quyền riêng tư, phóng viên phải luôn thảo luận với cấp trên.

Báo hình và báo ảnh

Mô đun này động đến rất nhiều các vấn đề đạo đức khác trong sêri này bao gồm sự chính xác, công bằng và quyền riêng tư. Nó nói về việc làm thế nào chúng ta sử dụng hình ảnh trong các tác phẩm và đảm bảo rằng chúng phản ánh đúng tình huống chúng ta đang đưa tin và rằng chúng không bóp méo sự thật và khiến khán giả hiểu nhầm.

Sự chính trực

Không có sự chính trực, báo chí không đáng tin và đầy nghi ngờ. Sự chính trực cho một phóng viên quyền điều tra các vấn đề, soi rọi ánh sáng vào những nơi tăm tối và đào bới những nơi mà người khác không làm. Thông tin cho công chúng tranh luận bằng một nền báo chí đáng tin cậy là vô cùng quan trọng. Mô đun này nhìn nhận về việc chính trực có nghĩa gì đối với báo chí.

Lợi ích công

Mô đun này xử lý về việc áp dụng phép thử lợi ích công để đảm bảo rằng các tác phẩm báo chí chúng ta sản xuất ra nhằm thông tin một cách trung thực cho công chúng tranh luận để khán giả của chúng ta có thể đưa ra được những quyết định có giáo dục. Để làm vậy, đôi khi chúng ta sẽ vấp phải rất nhiều những thử thách về những quy tắc đạo đức đề ra trong các mô đun khác. Phép thử lợi ích công được áp dụng để xem xét liệu những quyết định chúng ta đưa ra có hợp lý không.

Kịch bản

Rất nhiều mô đun đào tạo nói trên có những kịch bản liên quan. Những tình huống chúng ta đã đặt ra được viết như một dạng hướng dẫn. Bạn có thể có những lời giải đáp khác nhưng xin hãy thử và đối chiếu câu trả lời của bạn với câu trả lời của chúng tôi.

Chúng tôi rất hy vọng các bạn thấy phần đạo đức này bổ ích.

Bản quyền: Nội dung và hình ảnh là của Media Helping Media và được công bố theo Creative Commons BY-NC 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>